

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
 MINISTER OF EDUCATION, CULTURE AND SPORTS
 (MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND SPORTS)
 Manila

Pebrero 3, 1967

MEMORANDUM AMMINISTRATIBO
 Bil. 22, s. 1967

**PANGANGALANG SA PANGANGALANG SA PANGANGALANG
 FILIPINO SA MGA PANGANGALANG TSYU**

Sa: Mga Pangalugod ng Kinatatagan
 Mga Pangalugod ng Rehiyon
 Mga Pangalugod ng mga Pangalugod
 Mga Pangalugod ng mga Kolehiyo at Pangalugod ng Pangalugod
 Mga Pangalugod ng mga Pangalugod, Kolehiyo at Pangalugod ng Pangalugod

1. Pagdarang ng isang Pangalugod ng Seminar-Palihan sa Filipino sa Abril 6-8, 1967, sa Ika 8:00 a.m. hanggang Ika 5:00 p.m., sa C. del Rosario Theatre, Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Manila, sa ilalim ng magkakasamang pagtataguyod ng Pamilya Inc., Surtan ng Wikang Pambansa, PUP at ng LEDCO, sa pagtataguyod ng Ministri ng Edukasyon, Kultura at Sports. Ang tema ng letrang ito na seminar-palihan ay "Pagpapahalagang Filipino sa mga Pangalugod Tsyu."
2. Ang mga layunin sa pagdarang ng nabanggit na seminar-palihan ay ang mga sumusunod: (a) Limangin pa ang Wikang Filipino tungo sa pangkalahatang pagpapahalaga at pagkakaiba; (b) Gamitin ang Wikang Filipino para sa laing pag-unawaan sa mga tagapalit ibang larangan ng propesyon; (c) Turayin at gisingin ang kaisipang Filipino tungo sa pagpapahalaga ng bansa sa kabuuang.
3. Hinhiiling sa lahat ng kinatatagan, lalo na sa mga guro, dakab-guro at puno ng lahat ng mga pangalugod na dumalo sa idarag na pangkalahatang seminar-palihan sa tanyag na lugar, oras at petas.
4. Ang bukas-seminar (seminar fee) sa seminar-palihan ito ay isang daan't limampung piso (P150) para sa mga pangalugod ng ibibigay sa mga kole-gado, mayenda, antihagan na pagdalo, ornatang sa mga tagapangalugod, at iba pang guguhing tulad ng transportasyon, pangkalahatang may bayad ay sasagabin ng pangalugod o institusyong magpapahalaga sa Manila batay sa kaka-yahan ng pangalugod lokal na daragan sa kinatagiang proseso ng pagtataguyod at pagtataguyod. Gayundin, makagagamit sila ng opisyal na oras sa kanilang pagdalo.
5. Lahat ng katanungan hinggil sa seminar-palihan ay itataguyod kay Dr. Zenaida A. Olonan, tagapangalugod ng lupon sa Seminar-Palihan, sa Tel. Bil. 61-67-73 hanggang 77, Prop. Diosdado F. Cruz, Malibyam, Tel. Bil. 21-10-00, o kay Prop. Rodio Dizon, Tel. Bil. 62-57-36, 60-12-00 sa Tanggapan ng Pangalugod ng PUP.
6. Hinahangad ang pagpapahalaga ng Memorandum na ito sa lahat ng mga kinatatagan.

(LSD.) MARCELO R. QUIRINO
 Minister

Sanggunian: MEC Memorandum No. 264, s. 1960

Pamunatad: 1-2-7-4--(R.O. 1-97)

Ilalagay sa Halagang Pangalugod sa ilalim ng mga sumusunod na petsa:

Course of Study	COLLEGIATE	✓	OFFICIALS	✓	TEACHERS	✓
" "	"	✓	STUDENT	✓	WORKSHOP	✓
" "	"	✓	SECONDARY	✓	ASSOCIATION	✓



